



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  
ที่ 11/2563  
เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย  
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่  
กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยตั้งเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจากเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) ข้อเสนอโครงการเป็นชุดโครงการวิจัยและเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้ 2) ความชัดเจนของโจทย์วิจัย เป้าหมาย และตัวชี้วัดสอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของแผนงานริเริ่มสำคัญที่ประกาศทุน 3) ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยในการตอบโจทย์วิจัย รวมทั้งกระบวนการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ 4) ความเหมาะสมและศักยภาพของทีมวิจัย ทุนเดิมในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และมีแนวทางการสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้หน่วย บพท. จะได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และเชิญคณะผู้วิจัยมานำเสนอรายละเอียดของชุดโครงการวิจัย ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยกับชุดโครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังผู้รับผิดชอบชุดโครงการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

**ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น**  
**ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่**  
**กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563**  
**โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)**

ที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและหน่วยงาน	ชื่อโครงการ
1	1707364	ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจสินค้าชุมชนอาหารทะเลแปรรูปในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี
2	1707440	รศ.ดร.ขวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
3	1717493	รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านอาหารหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : โครงการนำร่องในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี
4	1717525	ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สิ้นค่างาม มหาวิทยาลัยพะเยา	การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2
5	1717549	ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
6	1717592	ผศ.ดร.สายชล ชุตเจื้อจิ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	การจัดการความต้องการตลาดสำหรับผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรฐานราก ด้วยกลไกการจัดการสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนล่างสู่ระบบตลาดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
7	1717676	ดร.อนิวรรณ หาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	การพัฒนาโลจิสติกส์แพลตฟอร์มแบบแบ่งปันสำหรับขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานการเกษตรอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย